



ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ยันเกิดเหตุประกันภัยจำแน ย้ำคุ้มครองแม้เกิดเหตุช่วงเคอร์ฟิว

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวต่างๆ ปรากฏตามสื่อที่อาจสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน สร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ ดังที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ต่างๆว่า รถที่ประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลาเคอร์ฟิว บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งตามกฎหมายและได้มีการเผยแพร่ข้อความดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์นั้น สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอเรียนชี้แจงว่า

1. ไม่มีเงื่อนไขข้อยกเว้นใดๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่จะยกเว้นความรับผิดชอบในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเคอร์ฟิวหรือในช่วงการประกาศกฎอัยการศึกแต่อย่างใด ฉะนั้นแม้จะเกิดอุบัติเหตุในช่วงเวลาดังกล่าว กรมธรรม์ประกันภัยจะยังคงให้ความคุ้มครองตามปกติทั้งความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันและความเสียหายต่อบุคคลภายนอก

2. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะไม่ให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีความเสียหายที่เกิดจาก สงคราม สงครามการเมือง การเกิดความวุ่นวายจนถึงขั้นเกิดการจลาจลเพื่อต่อต้านรัฐบาลอย่างกว้างขวาง หรือการนำรถยนต์ไปใช้กระทำความผิดตามกฎหมาย เช่น นำรถยนต์ไปใช้ในการปล้นทรัพย์ ขนยาเสพติด หรือจงใจนำรถยนต์เป็นพาหนะในการก่อความวุ่นวาย การลอบทำร้าย เจ้าหน้าที่หรือประชาชนเท่านั้น

3. สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่นๆ เช่นการประกันอัคคีภัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เงื่อนไขข้อยกเว้นความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกับการประกันภัยรถยนต์

ด้านนายกิตติเดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันภัยไทย กล่าวว่า ขอให้ประชาชนผู้ทำประกันภัยประเภทต่างๆ มั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านได้ทำประกันภัยไว้อย่างแน่นอน หากผู้เอาประกันภัยเกิดความสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทประกันภัยที่ท่านได้ทำประกันภัยไว้ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทร.

0-2256-6032-8

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

โทร. 0 2256 6032-8 ต่อ 412-413 E-mail: nualprang@thaigia.com